

UBND TỈNH THÁI BÌNH  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLKKT-DN&LD  
V/v chấn chỉnh hoạt động đầu tư,  
sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế,  
các khu công nghiệp.

Thái Bình, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua đa số doanh nghiệp khu kinh tế, các khu công nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp đóng góp tỷ trọng lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, giá trị nộp ngân sách của tỉnh và ủng hộ, đóng góp bằng tiền, vật chất cho hoạt động phòng chống dịch của tỉnh với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Song bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp còn lơ là trong phòng chống dịch như chưa thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, chưa bố trí đảm bảo khoảng cách trong sản xuất kinh doanh, chưa chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ phòng chống dịch. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đã phải yêu cầu một số doanh nghiệp tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn để khắc phục những tồn tại trong việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng, môi trường như: tự ý cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, liên doanh liên kết sản xuất không đúng mục tiêu của dự án, xây dựng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng, xả thải vượt quy chuẩn... với số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh để hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn. UBND tỉnh

đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, trong quá trình kiểm tra nếu doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19, sẽ kiên quyết yêu cầu buộc phải dừng hoạt động theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3339/UBND-KGVX ngày 04/8/2021.

2. Khẩn trương tự tổ chức rà soát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp; dừng ngay các hoạt động vi phạm pháp luật, có biện pháp khắc phục kịp thời. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp sẽ chủ trì phối hợp với sở ngành, địa phương có liên quan kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh và giữ gìn môi trường, xây dựng khu kinh tế và khu công nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

Nhận Công văn này, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./v

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, DN&LD.

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Tùng Lâm**